

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนเมษายน 2552

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์อินทร์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 2: หนูอยากให้อาจารย์ตอบในเวปไซต์ค่ะ ว่ากรณีเด็กชายเคโงะจะมีมุมไหนบ้างที่พอจะมองในทางธรรมได้ค่ะ?
(เพียรธรรม/นศ.มหาวิทยาลัยมหิดล)

คำตอบ: ต้องมองว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งของน้องเคโงะครับ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก (วิ.มหา.4/14/19) ว่า 'การพลัดพรากจากคนที่รัก' (ปิยวิปปโยค) หรือ 'การได้ประสพพบกับคนที่ตัวเองเกลียด' (อัปปิยสัมปิโยค) เป็นทุกข์ที่มีอยู่ประจำสัตว์ ทุกคนจะมีเหมือนกันหมด น้อยหรือมากเท่านั้นเอง ฉะนั้น ถ้าไม่อยากเกิดมาแล้วกำร้ำพ่อแม่ ในช่วงเป็นคนอยู่ก็อย่าพยายามพรากสัตว์จากพ่อแม่ของมัน อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้พ่อแม่ของสัตว์นั้นๆ ต้องพรากจากกัน ถ้าใครกระทำอยู่ก็ลดเสียเถิดครับ ถ้าไม่ต้องการเกิดมาเป็นลูกกำร้ำพ่อแม่หรือแม่ในอนาคตชาติ คนเกิดมาแล้วกำร้ำพ่อแม่ก็คือคนที่เคยพรากพ่อแม่คนอื่นออกจากลูกๆ อาจจะเคยกระทำต่อสัตว์ก็ได้ ผมว่าต่อไป น้องเคโงะควรต้องพยายามเข้าใจหลักกฎแห่งกรรมนี้ จะได้ทำใจให้เข้มแข็งและไม่เสียใจมาก

ทุกวันนี้ สังคมไทยมีความเสี่ยงมากครับ เพราะสื่อลามกอนาจารมีแพร่หลายไปทั่ว ทั้งซีดีทั้งวีดีโอ ทั้งอินเทอร์เน็ต ทั้งหนังสือ คนเข้าถึงสื่อที่ลามกเหล่านี้แล้วก็จะเกิดความต้องการทางเพศ ทำให้ต้องการสนองความอยาก เด็กหนุ่มเด็กสาวจึงอยากมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์กันง่าย บางทีก็มีการถ่ายคลิปแจกกันส่งกันทางมือถือซึ่งเป็นข่าวให้เห็นเป็นประจำจนดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว โดยที่หลายคนไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าถ้ามีบุตรขึ้นมาแล้วจะดูแลและเลี้ยงดูอย่างไร การจะเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เจริญโดยมีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรมที่ดีสมแก่ที่เป็นพ่อแม่ เป็นเรื่องยาก โดยธรรมดาแล้วต้องให้ทั้งหญิงและชายที่รักกันมีการศึกษา มีความรู้และมีการมีงานทำเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกเกิดมาจะไม่มีปัญหา แต่ที่เห็นๆ ทุกวันนี้ มีหลายคนดีแต่จะระบายราคาอะตุนหาแต่ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกให้ดี เราจึงมีเด็กจำนวนมากซึ่งเกิดจากพ่อแม่ที่ไร้การศึกษาเหล่านี้เป็นภาระให้แก่สังคม

เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เมื่อถูกสื่อลามกกระตุ้นมากๆ ก็หน้ามืด ขาดการยับยั้งชั่งใจและไม่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ ไม่เพียงแต่หมกมุ่นในกามารมณ์ ยังกินเหล้า เข้าฝิ่น เข้าเฮคประจำ ทั้งที่รู้ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นนอโคจร ทำให้ศีล, สมานธิและปัญญาลดลง โดยธรรมดา เมื่อ กระทรวงศึกษาธิการจะสร้างคนตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว นักศึกษาคือผู้ที่จำเป็นต้องศึกษา 1.วิชาการทางโลกเพื่อประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวและ 2.พัฒนาไตรสิกขาหรือศีล สมานธิและปัญญาให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ถ้าจัดการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีคุณธรรมสูงขึ้น เพราะถ้าหลักสูตรจัดได้ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ศีล สมานธิและปัญญาจะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นโดย

ลำดับ ดังนั้น ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีวิชาความรู้และมีคุณธรรมสูงขึ้นตาม แต่ปัญหาใหญ่สำหรับสังคมไทยก็คือระบบการศึกษาไทยไม่เคยเดินตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ดังนั้น สมัยนี้ โจรไล่สุทร แต่งตัวดูดี หน้าตาดิรสนิยมดี ยิ่งเรียนสูงยิ่งโก่งแก่ง ภาพที่เห็นบ่อยๆ จนชินตาก็คือนักศึกษาทั้งหญิงทั้งชายนั่งกินเหล้า-เบียร์สูบบุหรี่กันตามร้านขายเหล้าหรือผับรอบๆ มหาวิทยาลัย เป็นการประจานมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งเพราะทำให้ออดสงสัยไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยสอนอะไรให้นักศึกษา? ยิ่งวิทยาลัยนานาชาติที่มีฝรั่งต่างชาติมาเรียนมากๆ จะเห็นเด็กติดบุหรี่ แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ค่อยมีความเคารพครูอาจารย์ เรียนรู้หลายวิชาการรอบโลก ยกเว้นวิชาเดียวคือวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิชาที่จะทำให้รู้สึกรักพ่อรักแม่ รักครอบครัว เป็นสุภาพบุรุษ ไกล่ชิดศาสนา อยู่อย่างพอเพียง รักมวลสงวนตัว รักประเทศชาติและมีเมตตาจิตต่อเพื่อนบ้าน

นักศึกษาหญิง 'จำนวนมาก' สมัยนี้ก็ไม่ด้อยกว่าชาย นอกจากจะใจง่ายเสียตัวให้เพื่อนนักศึกษาด้วยกันและอยู่ด้วยกันในหอพักฉันสามีภรรยาแล้ว บางคนยังขายตัวหาเงินมาซื้อของแพงใช้ บางโรงเรียนมีนักเรียนนักศึกษาชายพวกตีกันราวกับพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนคุณธรรมจรรยาใดๆ วัยประถมนมัธยมสมัยนี้ก็เข้มขึ้นกระทำซ้ำเรากันซึ่งหน้า (เช่น ลูกนักเรียนเพื่อชีวิตบางคนที่ทำตัวเป็น 'ขยะสังคม' พาพวกมอมโหมนักเรียนหญิงมัธยมและถ่ายคลิปไว้ประจานอีกต่างหาก) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสมัยนี้ดูจะไม่ช่วยให้มีสติยังคิดอะไรมาเลย รัฐมนตรีที่มาทำงานการศึกษาแต่ละคนที่ผมเคยเห็นก็วิสัยทัศน์กุด ผมดูโครงการอะไรต่อมิมอะไรที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาฯ นำแสดง ผมยังมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ที่กระทรวงศึกษามีในปัจจุบัน สร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมไม่ได้หรอกครับ

ดังนั้น ผู้ปกครองสมัยนี้ต้องระวัง นักเรียนนักศึกษาผู้ชายซึ่งมีสันดานเป็นสุนัขจิ้งจอกตามสถานศึกษาต่างๆ มีมากขึ้น พวกนี้จะคอยล่านักเรียนนักศึกษาหญิงมาเป็นเครื่องบำเรอความใคร่ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย เพราะกิจกรรมมหาวิทยาลัยทุกวันนี้มีมากจนกระทั่งเปิดโอกาสให้เข้าถึงตัวผู้หญิงได้ง่าย งานเลี้ยงกันตามหอพักนักศึกษาก็ยังต้องระวัง เพราะยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่พยายามหลอกล่อให้ผู้หญิงที่ตัวเองหลงรักไปเที่ยวหอ แล้วลงเอยด้วยการผสมใส่ยาสลบ จากนั้นก็ข่มขืน ถ้าผู้หญิงได้คบกับผู้ชายมาระยะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่จะเงียบ ไม่กล้าแจ้งความ แม้เรียนศึกษาหญิงที่ใจง่ายก็เพิ่มมากขึ้นตามสภาพแวดล้อมทางสังคม เมื่อคนสองพวกนี้มาเจอกัน ปัญหาสังคมจึงมีแต่ลุกลามใหญ่โต เด็กที่จะถูกพ่อแม่ซึ่งไร้ความรับผิดชอบทั้งในสังคมไทยจะมีเพิ่มมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเด็กที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ นี่ขนาดสังคมนักศึกษาซึ่งมีการศึกษาแย่งเน่กันขนาดนี้ แล้วประสาอะไรกับสังคมไทยทั่วไป หญิงชายลักลอบได้เสียกันและไม่รับผิดชอบ บางทีก็ลักลอบเป็นชู้กันมีอยู่เป็นจำนวนมาก **ผมว่าเหมาะสมแล้ว ที่โลกนี้มีโรคเอดส์ไว้จัดการพวกล่าส่อนทางเพศหรือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก/มะเร็งปากมดลูกไว้จัดการกับพวกลักลอบเป็นชู้**

ข้อมูลทางโหราศาสตร์ที่ผมสะสมเป็นส่วนตัวชี้ว่าหญิงชายที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปากมดลูกพบบ่อยในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากกว่าสองคนขึ้นไป อาจมีกรณียกเว้นสำหรับหญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยหรือมีเพศสัมพันธ์เฉพาะแต่สามีของตนเองซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติ มะเร็งเป็นส่วนหนึ่งของกรรมเก่า ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมชั่วในปัจจุบันก็ได้ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า (อง.ปญจก.22/57/82)ว่า

กมมสุสโกมิหิ กมมทายาโท กมมโยนิ กมมพนฺธุ กมมปฏิสรโณ ยํ กมมํ กฤษฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสุส ทายาโท ภวิสฺสามิ 'สํตฺว์มึกฺกรรมเป็นของตน เรามีกรรมเป็นทนายาท เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีว่าทำกรรมใดไว้ เราล้วนเป็นทนายาทของกรรมนั้น' กรรมที่ทำในอดีตก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งในปัจจุบันได้

ทุกวันนี้ เรามีการรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวไทย เอาอกเอาใจนักท่องเที่ยวทุกอย่าง เรามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ที่มุ่งมาเที่ยวไทยเพราะเช็ทส์ มาเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงไทยโดยเฉพาะ บางทีก็มาในรูปแบบเช็ทส์ทัวร์ บางคนไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวผู้หญิง แต่เมื่อมาถึงแล้ว โอกาสต่างๆ เกื้อหนุนมากก็พยายามหาเศษหาเลยจนเลยเถิดไปก็มี ว่าตามสายตาฝรั่งที่เคยวิจารณ์ไว้ ประเทศไทยเป็นแหล่งสวรรค์สำหรับผู้ต้องการโสเภณีราคาถูกลง นอกจากค่านิยมรักนวลสงวนตัวกำลังจะหมดไปแล้ว สตรีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเด็กนักศึกษาหรือผู้ใหญ่ ไม่ค่อยรักเกียรติตัวเอง ยอมเอาตัวเข้าแลกเศษเงินจากแขกต่างชาติโดยไม่รู้จักระอาย สาวไทยบางคนก็อยากได้ลูกครึ่งฝรั่งจนยอมให้ตัวเองท้องป่องขึ้นมาโดยไม่มีพ่อ ฯลฯ สรุปแล้ว โสเภณีเมืองไทยหาง่าย

สมัยผมเรียนที่อังกฤษ ผมจะซื้อโปสเตอร์รูปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสวยๆ ใสอัลบั้มไว้ให้ฝรั่งดูเวลาฝรั่งมาเยี่ยมที่ห้อง แนะนำให้รู้จักประเทศไทย มีอยู่คราวหนึ่ง มีนักศึกษาออกชฟอร์ดราว ๖ คน สนใจมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงคริสต์มาส หนึ่งในนั้น ถามว่า 'จริงหรือปล่าว เมืองไทยเต็มไปด้วยโสเภณี?' ผมตอบว่า 'โสเภณีถ้าหาแล้ว ไม่ว่าจะประเทศไหนๆ ก็มีทั้งนั้น โสเภณีประเทศไทย ถ้าจะมีก็พวกขายบริการอาบ อบ นวดและมีสถานที่ขายบริการโดยเฉพาะ' เพื่อนผมพะยักหน้า แล้วพวกเขาก็พากันมาเที่ยวเมืองไทย แต่พอกลับไปถึงออกชฟอร์ดแล้ว หนึ่งในนั้นได้มาปรารภกับผมว่าพวกเขาไม่เคยพากันไปเหยียบถึงสถานบริการอาบ อบ นวดในประเทศไทยเลย แคพากันไปนั่งดื่มในผับหรือเคอครรรมา แต่ไม่ว่าผับไหน หรือเคอไหนของกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ฯลฯ ตกกลางคืนก็มีสาวไทยและกะเทยไทยเดินเข้ามาเสนอขายตัวถึงที่และในแต่ละวันก็ไม่ซ้ำหน้ากันด้วย เขาสรุปว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะหาหญิงไทยมานอนด้วยได้หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าพวกเขาต้องการจะเที่ยวหญิงไทยมากน้อยขนาดไหนต่างหาก!

แต่ที่น่าเวทนาสงสารก็คือลูกหลานที่จะถูกทิ้งโดยพ่อแม่ไม่ดูแลและใยดี หรือเอาโรคเอดส์มาให้ตั้งแต่เกิด ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสงสารมาก ทุกวันนี้ คนป่วยเป็นโรคเอดส์ถูกรัฐบาลปล่อยปละละเลย ต้องให้พระออกมาบิณฑบาตช่วยเหลือ ซึ่งทำให้รู้สึกน่าหดหู่มาก

ผมก็หวังว่าเด็กชายเคอโงะและคนอื่นๆ ที่กำพร้าพ่อแม่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปอย่างมีสติและมีอนาคต คนเหล่านี้ ถ้าสังคมช่วยประคับประคองจะมีความก้าวหน้าไม่ต้องไปกว่าคนมีพ่อแม่ด้วยซ้ำ ผมมีพ่อแม่เหมือนกัน แต่บังเอิญว่าได้บวชตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ผมไม่เคยให้คำแนะนำใดๆ เลย ยิ่งมาอยู่กรุงเทพฯ ผมจะกลับบ้านก็ปีละครั้ง แทบไม่ได้ติดต่อสื่อสารเลย ดังนั้น ถ้าเด็กกำพร้าอย่างเคอโงะหรือคนอื่นๆ มีคนให้กำลังใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เขาจะเป็นเด็กที่แกร่งและมีคุณภาพในสังคมได้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ไม่ทิ้งลูกหลานในสังคมไทยอย่างเดียว ปัญหาที่มิก็ลดลงได้ครับ

